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เริ่มประชมุเวลา        ๐๙.๐๐  น. 
ส.ต.ท. สุภชัย บุญสิมมา บัดน้ี สมาชิกสภาเทศบาลฯมาครบองค์ประชุมแล้ว และได้เวลาอันสมควร ขอเรียนเชิญ
เลขานุการสภา  ประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภา 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามระเบียบวาระ ต่อไป  
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านหัวหน้าส่วนราชการงานทุกท่าน
ประธานสภาเทศบาล วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 
   เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุม 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ผมมีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมเนื่องจากผมและท่านสามารถได้ลงพื้นที่และพบปะกับพี่นอ้ง
ประธานสภาเทศบาล ประชาชนพบว่าถนนมีการชำรุดประชาชนและผู้สัญจรไปมาลำบากในการเดินทางจึงได ้

ประสานมายังกองช่าง ท่านผอ.กองช่างพร้อมทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจเพื่อหาแนวทางใน
การแก้ไขแล้ว จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ เรื่องต่อไปในช่วงนี้ถึงกันยายนยังเป็น
ช่วงฤดูฝน โรคที ่มาพร้อมกับฤดูฝนก็มีหลายโรคหนึ่งในนั ้นก็ คือโรคไข้เลือดออกจึง
อยากจะให้ทุกท่านช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนของเราให้ปลอดภัยจากโรคนี้ครับ ผมมี
เรื่องแจ้งต่อที่ประชุมเพียงเท่านี้ ท่านนายกและคณะบริหาร ท่านหัวหน้าส่วนราชการ 
ท่านใดมีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม ขอเชิญครับ 

นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าฟังการประชุมทุกท่าน
นายกเทศมนตร ี  ผมมีเรื่องแจ้งตอ่ทีป่ระชุมเนือ่งจากการจ่ายเงนิเดอืนและค่าจ้างประจำให้แก่ฝ่ายการเมอืง
  และฝ่ายประจำในเดือนสิงหาคม 2565 นีเ้ป็นวันที่ 26 สงิหาคม 2565 ครับ  
ที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลสมัยสามัญ สมยัท่ี 3 ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2565  
  เมื่อวันจันทร์ ท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565  
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมฯ ให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบแล้วนั้น มีท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล จะแก้ไขหรือไม่ครับ(ไม่มี) หากไม่มี ผมขอให้ฝ่ายเลขาฯตรวจนับองค์ประชุม ก่อนที่   
  จะลงมติครับ 
น.ส.วาสนา สิงห์น้อย ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล มีผู้มาประชุมจำนวน 12 คน ครบองค์ประชุม 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เมื่อสมาชิกฯครบองค์ประชุม ผมขอมติทีป่ระชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงาน
ประธานสภาเทศบาล การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร ์ที่ 15 
 สิงหาคม 2565 โปรดยกมือข้ึนครบั 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียดรอบคอบ มมีติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมฯ 
  ด้วยเสียง จำนวน 11 เสียง  
  ไม่เห็นชอบ  จำนวน  -  เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 

ระเบียบวาระ...... 
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ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง กระทู้ถาม 
    - ไมม่ี - 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
     - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง พิจารณาร่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 

       วาระที่ 2  ขั้นแปรญัตต ิ
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547  
ประธานสภาเทศบาล ข้อ 50 วรรคแรก ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับ 

ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถ่ินจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น 
 ดังนั้นผมขอถามที่ประชุมสภา ในการประชุมสภาฯเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ วาระ
ที ่สอง ขั ้นแปรญัตติ มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื ่นต่างไปจากให้เร ียง
ตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้นครับ ขอ
ความกรุณายกมือข้ึนครับ 

นายสามารถ คำโทพล เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
สมาชิกสภา เขต 1  ผมนายสามารถ คำโทพล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอให้เรียงตามลำดับข้อ
  เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที ่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั ้น ตามระเบียบ
  ข้อบังคับการประชุมสภาฯ ครับ 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว มีสมาชิกสภาทา่นใดเห็นเป็นอย่างอืน่หรอืไมค่รับ (ไม่มี) หากไม่มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น 
ประธานสภาเทศบาล ดังนั้น ผมขอดำเนินการประชุมสภาฯเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ วาระที่สอง ข้ันแปรญัตติ 
  โดยเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มกีารแปรญัตติหรอืที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น 
ที่ประชุม  รับทราบ    
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ แถลงระเบียบที่เกี่ยวข้องขอเชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล  
ส.ต.ท. สุภชัย บุญสิมมา เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
เลขานุการสภา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547  
  ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติน้ันตาม

ร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถ่ิน รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการ 

  แปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการ 
  สงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถ่ินสง่รายงานน้ันแก่สมาชิกสภาท้องถ่ิน

ไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมงกอ่นวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
ให้คณะกรรมการ...... 



-  5 - 
 

   ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาทอ้งถ่ินด้วย เพื่อแถลงประกอบ
รายงานช้ีแจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

   ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระทำได้เฉพาะการขอลด
รายจ่าย หรือการขอลดจำนวนเงินทีข่ออนุญาตจ่าย และต้องมีจำนวนสมาชิกสภาท้องถ่ิน
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

   คำแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ภายในระยะเวลาที่สภาท้องถ่ินกำหนดตามข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 วรรคหนึ่ง 

   ข้อ 60 ห ้ามไม่ให ้แปรญัตติรายจ่ายขึ ้นใหม่ หร ือเพิ ่มเติมรายจ่าย หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคำรับรองจาก
ผู้บริหารท้องถ่ิน หรือคำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถ่ินเป็นผู้แปรญัตติ 

   ข้อ 61 ห้ามไม่ใหแ้ปรญัตติในรายการและจำนวนเงนิซึ่งมีขอ้ผูกพนัอย่างใดอย่าง
หนึง่ ดงัต่อไปนี ้

(1) ดอกเบี้ยและเงินสง่ใช้ต้นเงนิกู ้
(2) รายจา่ยซึง่เป็นจำนวนเงินที่ตอ้งจา่ยตามกฎหมาย 
ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภา
ท้องถ่ินเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด 

ที่ประชุม  รับทราบ 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ตามที่เลขานุการสภาได้ช้ีแจงข้อกฎหมายให้แก่ทุกท่านได้ทราบแล้ว และร่างเทศบัญญัติ
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ 1 
  ขั้นรับหลักการของสภาแล้ว ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันจันทร์ ที่ 15
  สิงหาคม 2565 สำหรับในวันน้ีจะเป็นการพิจารณาในวาระที่ 2 ข้ันแปรญัตติ จึงขอเชิญ 
  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการแปรญัตติฯให้ที่ประชุมสภาเทศบาล
  ได้รับทราบ ขอเชิญครับ 
นายสนิท พิลามาตย์  เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
ประธานคกก.แปรฯ  ผมนายสนิท พิลามาตย ์สมาชิกสภา เขต 1 ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   

 ตามที่สภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ ได้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565 และได้กำหนด
ระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติ ของผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ เพื่อยื่นคำแปรญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 16 - 18 
สิงหาคม 2565 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯได้
เสนอคำแปรญัตติ จำนวน 4 ราย ได้แก่ คือ นายสามารถ คำโทพล สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
เขต 1 นายสมศักดิ์ ทบแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 นายมานะ บุญสม สมาชิก
สภาเทศบาลฯ เขต 2 และนายประเสริฐ เขาคำ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  โดยยื่น
เสนอคำแปรญัตติขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่าย...... 
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รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียด ดังนี้ 
  1. นายสามารถ  คำโทพล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เสนอแปรญัตติ เรื่อง การขอลด
  จำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
  พ.ศ. 2566 จำนวน 2 แผนงาน ดังนี้ 

1. แผนงานบริหารท่ัวไป  จำนวน 6 รายการ  
 1.1 งานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกบั
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เดิม
ตั้งไว้ 50,000 บาท ขอแปรลด จำนวน 40,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท 

 ท่ีประชุม มมีติเห็นชอบตามร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีเสนอ ด้วยเสียงจำนวน 4 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จำนวน  -  เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 
  โดยไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ และมีการสงวนคำแปรของผู้ยื่น
  แปรญัตติ 

 1.2 งานบรหิารงานทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ไดม้าซึ่ง
 บรกิาร เดมิตั้งไว้ 54,000 บาท ขอแปรลด จำนวน 34,000 บาท คงเหลือ 20,000 บาท 

 ท่ีประชุม มีมตเิห็นชอบตามร่างเดมิที่นายกเทศมนตรเีสนอ ด้วยเสียงจำนวน 4 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จำนวน  -  เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 
  โดยไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ และมีการสงวนคำแปรของผู้ยื่น
  แปรญัตติ 

1.3 งานบรหิารงานทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิก
สภาเทศบาล เดิมตั้งไว้ 15,000 บาท ขอแปรลด จำนวน 10,000 บาท คงเหลือ 5,000 บาท 

 ท่ีประชุม มีมตเิห็นชอบตามร่างเดมิที่นายกเทศมนตรเีสนอ ด้วยเสียงจำนวน 4 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จำนวน  -  เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 
  โดยไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ และมีการสงวนคำแปรของผู้ยื่น
  แปรญัตติ 

1.4 งานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าน้ำประปา 
ค่าน้ำบาดาล เดิมตั ้งไว้ 60 ,000 บาท ขอแปรลด จำนวน 30,000 บาท คงเหลือ 
30,000 บาท 

 
ที่ประชุม 
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 ท่ีประชุม มีมตเิห็นชอบตามร่างเดมิที่นายกเทศมนตรเีสนอ ด้วยเสียงจำนวน 4 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จำนวน  -  เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 
  โดยไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ และมีการสงวนคำแปรของผู้ยื่น
  แปรญัตติ 

1.5 งานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม เดิมตั้งไว้ 60,000 บาท ขอแปรลด จำนวน 20,000 บาท คงเหลือ 
40,000 บาท 

 ท่ีประชุม มีมตเิห็นชอบตามร่างเดมิที่นายกเทศมนตรเีสนอ ด้วยเสียงจำนวน 4 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จำนวน  -  เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 
  โดยไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ และมีการสงวนคำแปรของผู้ยื่น
  แปรญัตติ 

 1.6 งานบรหิารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ เดิมตั้งไว้ 40,000 บาท ขอแปรลด จำนวน 10,000 บาท คงเหลือ 30,000 บาท 

 ท่ีประชุม มีมตเิห็นชอบตามร่างเดมิที่นายกเทศมนตรเีสนอ ด้วยเสียงจำนวน 4 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จำนวน  -  เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 
  โดยไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ และมีการสงวนคำแปรของผู้ยื่นแปรญตัติ 

 สรุป ที่ขอแปรลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย แผนงานบรหิารทั่วไป 6 รายการ ตั้งไว้ 
จำนวน 279,000 บาท แปรลด จำนวน 144,000 บาท คงเหลือ 135,000 บาท 

2. แผนงานงบกลาง  จำนวน 1 รายการ  
 2.1 งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย เดิมตั้งไว้ 400,000 บาท 
ขอแปรลด จำนวน 200,000 บาท คงเหลือ 200,000 บาท 

 ท่ีประชุม มีมตเิห็นชอบตามร่างเดมิที่นายกเทศมนตรเีสนอ ด้วยเสียงจำนวน 4 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จำนวน  -  เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 
  โดยไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ และมีการสงวนคำแปรของผู้ยื่นแปรญตัติ 

 สรุป ที่ขอแปรลดจำนวนเงินที่ขออนญุาตจ่าย แผนงานงบกลาง จำนวน 1 รายการ ตั้งไว้ 
จำนวน 400,000 บาท แปรลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย จำนวน 200,000 บาท 
คงเหลือ 200,000 บาท 

 
2. นายสมศักดิ์......  
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  2. นายสมศักดิ์  ทบแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เสนอแปรญัตติ เรื่อง การขอลด
  จำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
  พ.ศ. 2566 จำนวน 3 แผนงาน ดังนี้ 

1. แผนงานการศึกษา  จำนวน 2 รายการ  
1.1 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติราชการที ่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กและบุคลากร
ทางการศึกษา เดิมตั้งไว้ 25,000 บาท ขอแปรลด จำนวน 10,000 บาท คงเหลือ 
15,000 บาท 

 ท่ีประชุม มีมตเิห็นชอบตามร่างเดมิที่นายกเทศมนตรเีสนอ ด้วยเสียงจำนวน 4 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จำนวน  -  เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 
  โดยไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ และมีการสงวนคำแปรของผู้ยื่น
  แปรญัตติ 

 1.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติราชการที ่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 
โครงการศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ เดิมตั้งไว้ 20,000 บาท ขอแปรลด 
จำนวน 10,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท 

 ท่ีประชุม มีมตเิห็นชอบตามร่างเดมิที่นายกเทศมนตรเีสนอ ด้วยเสียงจำนวน 4 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จำนวน  -  เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 
  โดยไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ และมีการสงวนคำแปรของผู้
  ยื่นแปรญัตติ 

สรุป ที่ขอแปรลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย แผนงานการศึกษา 2 รายการ ตั้งไว้ จำนวน 
45,000 บาท แปรลด จำนวน 20,000 บาท คงเหลือ 25,000 บาท 

 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จำนวน 2 รายการ   
 2.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย 
เกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติราชการที ่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่  เดิมตั้งไว้ 60,000 บาท ขอแปรลด จำนวน 
10,000 บาท คงเหลือ 50,000 บาท 

 ท่ีประชุม มีมตเิห็นชอบตามร่างเดมิที่นายกเทศมนตรเีสนอ ด้วยเสียงจำนวน 4 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จำนวน  -  เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 

โดยไม่มี...... 
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  โดยไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ และมีการสงวนคำแปรของผู้
  ยื่นแปรญัตติ 

2.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย 
เกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติราชการที ่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ เดิมตั้งไว้ 60,000 บาท ขอแปรลด จำนวน 
10,000 บาท คงเหลือ 50,000 บาท 

 ท่ีประชุม มีมตเิห็นชอบตามร่างเดมิที่นายกเทศมนตรเีสนอ ด้วยเสียงจำนวน 4 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จำนวน  -  เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 
  โดยไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ และมีการสงวนคำแปรของผู้
  ยื่นแปรญัตติ 

สรุป ที่ขอแปรลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 รายการ 
ตั้งไว้ จำนวน 120,000 บาท แปรลด จำนวน 20,000 บาท คงเหลอื 100,000 บาท 

 3. แผนงานเคหะและชุมชน  จำนวน 1 รายการ   
 3.1 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย 
เกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติราชการที ่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เดิมตั้งไว้ 15,000 บาท ขอแปรลด 
จำนวน 10,000 บาท คงเหลือ 5,000 บาท 

 ท่ีประชุม มีมตเิห็นชอบตามร่างเดมิที่นายกเทศมนตรเีสนอ ด้วยเสียงจำนวน 4 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จำนวน  -  เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 
  โดยไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ และมีการสงวนคำแปรของผู้ยื่นแปรญตัติ 

สรุป ที่ขอแปรลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย แผนงานเคหะและชุมชน 1 รายการ ตั้งไว้ 
จำนวน 15,000 บาท แปรลด จำนวน 10,000 บาท คงเหลือ 5,000 บาท 

  3. นายมานะ  บุญสม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เสนอแปรญัตติ เรื่อง การขอลด 
  จำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
  พ.ศ. 2566 จำนวน 2 แผนงาน ดังนี้ 

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จำนวน 2 รายการ 
1.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เดิมตั้งไว้ 30,000 บาท ขอแปรลด จำนวน 
10,000 บาท คงเหลือ 20,000 บาท 

ที่ประชุม...... 
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 ท่ีประชุม มีมตเิห็นชอบตามร่างเดมิที่นายกเทศมนตรเีสนอ ด้วยเสียงจำนวน 4 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จำนวน  -  เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 
  โดยไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ และมีการสงวนคำแปรของผู้ยื่นแปรญตัติ 

 1.2 งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่า
สาธารณูปโภค ค่าไฟฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านท่าศิลาและบ้านหนองทุ ่ม เดิมตั ้งไว้ 
900,000 บาท ขอแปรลด จำนวน 400,000 บาท คงเหลือ 500,000 บาท 

 ท่ีประชุม มีมตเิห็นชอบตามร่างเดมิที่นายกเทศมนตรเีสนอ ด้วยเสียงจำนวน 4 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จำนวน  -  เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 
  โดยไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ และมีการสงวนคำแปรของผู้ยื่นแปรญตัติ 

สรุป ที่ขอแปรลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจา่ย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 รายการ 
ตั้งไว้ จำนวน 930,000 บาท แปรลด จำนวน 0.00 บาท คงเหลือ 930,000 บาท 

 2. แผนงานการเกษตร จำนวน 2 รายการ   
 2.1 งานส่งเสริมการเกษตร งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการส่งเสริมศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เดิมตั้งไว้ 20 ,000 บาท ขอแปรลด 
จำนวน 10,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท 

 ท่ีประชุม มีมตเิห็นชอบตามร่างเดมิที่นายกเทศมนตรเีสนอ ด้วยเสียงจำนวน 4 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จำนวน  -  เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 
  โดยไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ และมีการสงวนคำแปรของผู้ยื่น
  แปรญัตติ 

 2.2 งานส่งเสริมการเกษตร งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอืน่ๆ โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน 
เดิมตั้งไว้ 15,000 บาท ขอแปรลด จำนวน 10,000 บาท คงเหลือ 5,000 บาท 

 ท่ีประชุม มีมตเิห็นชอบตามร่างเดมิที่นายกเทศมนตรเีสนอ ด้วยเสียงจำนวน 4 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จำนวน  -  เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 
  โดยไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ และมีการสงวนคำแปรของผู้ยื่น
  แปรญัตติ 

 สรุป ที่ขอแปรลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย แผนงานการเกษตร 2 รายการ ตั้งไว้ 
จำนวน 35,000 บาท แปรลด จำนวน 20,000 บาท คงเหลือ 15,000 บาท 

3. นายประเสรฐิ...... 
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  3. นายประเสริฐ  เขาคำ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เสนอแปรญัตติ เรื่อง การขอลด
  จำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
  พ.ศ. 2566 จำนวน 2 แผนงาน ดังนี้ 

1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ   จำนวน 4 รายการ 
1.1 งานกีฬาและนันทนาการ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดตำบลบ้านค้อ เดิมตั้งไว้ 150,000 บาท ขอแปรลด จำนวน 100,000 บาท 
คงเหลือ 50,000 บาท 

 ท่ีประชุม มีมตเิห็นชอบตามร่างเดมิที่นายกเทศมนตรเีสนอ ด้วยเสียงจำนวน 4 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จำนวน  -  เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 
  โดยไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ และมีการสงวนคำแปรของผู้ยื่น
  แปรญัตติ 

 1.2 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ ่น งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติราชการที ่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื ่นๆ โครงการ
ประเพณีสงกรานต์ เดิมตั้งไว้ 30,000 บาท ขอแปรลด จำนวน 20,000 บาท คงเหลอื 
10,000 บาท 

 ท่ีประชุม มีมตเิห็นชอบตามร่างเดมิที่นายกเทศมนตรเีสนอ ด้วยเสียงจำนวน 4 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จำนวน  -  เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 
  โดยไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ และมีการสงวนคำแปรของผู้ยื่น
  แปรญัตติ 

1.3 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการอบรมคุณธรรม
แก่เยาวชนตำบลบ้านค้อ เดิมตั้งไว้ 20,000 บาท ขอแปรลด จำนวน 10,000 บาท 
คงเหลือ 10,000 บาท 

 ท่ีประชุม มีมตเิห็นชอบตามร่างเดมิที่นายกเทศมนตรเีสนอ ด้วยเสียงจำนวน 4 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จำนวน  -  เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 
  โดยไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ และมีการสงวนคำแปรของผู้ยื่น
  แปรญัตติ 

 1.4 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ ่น งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการวัน 

สำคัญ...... 



-  12 - 
 

สำคัญทางพระพุทธศาสนา เดิมตั้งไว้ 10,000 บาท ขอแปรลด จำนวน 5,000 บาท 
คงเหลือ 5,000 บาท 

 ท่ีประชุม มีมตเิห็นชอบตามร่างเดมิที่นายกเทศมนตรเีสนอ ด้วยเสียงจำนวน 4 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จำนวน  -  เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 
  โดยไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ และมีการสงวนคำแปรของผู้ยื่น
  แปรญัตติ 

 สรุป  ที่ขอแปรลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 4 รายการ ตั้งไว้ จำนวน 210,000 บาท แปรลด จำนวน 135,000 บาท 
คงเหลือ 75,000 บาท 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ตามที่ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการแปรญัตติฯให้ที่ประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล  ได้รับทราบไปแล้วนั้น ก่อนที่ผู้ยื่นแปรญัตติจะช้ีแจงคำแปรญตัติที่ขอสงวนคำแปรไว้ต่อที่
  ประชุมสภา ผมขอให้ฝ่ายเลขาสภาฯอ่านรายละเอียดรายการดังกล่าวที่ละรายการ โดยที่
  ประชุมสภาจะพิจารณาลงมติเป็นทีละรายการ  
ที่ประชุม  รับทราบ 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ผู้ยื่นแปรญัตติที่ขอสงวนคำแปรท่านท่ี 1 นายสามารถ คำโทพล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
ประธานสภาเทศบาล  และขอใหฝ้่ายเลขาสภาฯอ่านรายละเอียดรายการทีผู่้ยื่นแปรญัตติได้ขอสงวนคำแปรไว้ 
  ทีละรายการ 
ส.ต.ท. สุภชัย บุญสิมมา ขออนญุาตมอบหมายให้นางสาววาสนา สงิห์นอ้ย นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชำนาญการ
เลขานุการสภา  เป็นผู้อ่านรายละเอียดรายการฯ ครับ 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว อนุญาต 
ประธานสภาเทศบาล   
น.ส.วาสนา สงิห์นอ้ย  1. แผนงานบริหารท่ัวไป  จำนวน 6 รายการ  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ     1.1 งานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
   กับการปฏิบัตริาชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเลอืกตั้ง 
   เดิมตั้งไว้ 50,000 บาท ขอแปรลด จำนวน 40,000 บาท คงเหลอื 10,000 บาท 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ขอเชิญสมาชิกสภา นายสามารถ คำโทพล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผู้ขอสงวนคำแปร
ประธานสภาเทศบาล  ช้ีแจงต่อที่ประชุมครับ 
นายสามารถ คำโทพล เหตุผลที ่ผมขอแปรลดจำนวนเงินที ่ขออนุญาตจ่าย ตามรายการที ่ฝ ่ายเลขาฯอ่าน 
สมาชิกสภา เขต 1   เนื่องจาก เห็นว่างบประมาณที่ตั้งไว้น้อยเกินไปไม่สามารถทีจ่ะดำเนินการได ้ประกอบกบั
  กรณีตำแหน่งว่างอาจจะเกิดข้ึนหรือไม่ก็ได้ จึงเห็นว่าควรแปรลดจำนวนเงินที่ขออนุญาต
  จ่ายลงเพื่อนำไปพัฒนาเทศบาลในด้านอื่นๆต่อไปครับ 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเตมิอกีหรอืไม่ครบั (ไมม่)ี เมื่อไม่มทีา่นใดจะอภิปรายเพิ่มเตมิ 
ประธานสภาเทศบาล ผมขอปิดการอภิปราย และขอให้ฝ่ายเลขาฯตรวจนับองค์ประชุมก่อนทีจ่ะลงมติครบั 

น.ส.วาสนา..... 
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น.ส.วาสนา สิงห์น้อย ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล มีผู้มาประชุมจำนวน 12 คน ครบองค์ประชุม 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เมือ่สมาชิกฯครบองค์ประชุม ผมขอมติทีป่ระชุมทา่นใดเหน็ชอบตามทีผู่้ยื่นแปรญัตตเิสนอ 
ประธานสภาเทศบาล โปรดยกมือข้ึนครบั 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบตามท่ีผู้ยื่นแปรญัตติเสนอ    จำนวน  10  เสียง 
  เห็นชอบตามรา่งของคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน  0  เสียง   
  งดออกเสียง     จำนวน  2  เสียง 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เชิญฝ่ายเลขาฯอ่านรายละเอียดรายการฯ ต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล  
น.ส.วาสนา สงิห์นอ้ย 1.2 งานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
นักวิเคราะห์นโยบายฯ บรกิาร เดมิตั้งไว้ 54,000 บาท ขอแปรลด จำนวน 34,000 บาท คงเหลอื 20,000 บาท 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ขอเชิญสมาชิกสภา นายสามารถ คำโทพล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผู้ขอสงวนคำแปร
ประธานสภาเทศบาล  ช้ีแจงต่อที่ประชุม ครับ 
นายสามารถ คำโทพล เหตุผลที่ผมขอแปรลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ตามรายการที่ฝ่ายเลขาฯอ่าน เนื่องจาก
สมาชิกสภา เขต 1   เหน็ว่างบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะการเงินการคลงั จึงเห็นว่า
  ควรแปรลดจำนวนเงนิที่ขออนุญาตจ่ายลงเพือ่นำไปพฒันาเทศบาลในด้านอืน่ๆตอ่ไปครบั 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเตมิอกีหรอืไม่ครบั (ไมม่)ี เมื่อไม่มทีา่นใดจะอภิปรายเพิ่มเตมิ 
ประธานสภาเทศบาล ผมขอปิดการอภิปราย และขอให้ฝ่ายเลขาฯตรวจนับองค์ประชุมก่อนทีจ่ะลงมติครบั 
น.ส.วาสนา สิงห์น้อย ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล มีผู้มาประชุมจำนวน 12 คน ครบองค์ประชุม 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เมือ่สมาชิกฯครบองค์ประชุม ผมขอมติทีป่ระชุมทา่นใดเหน็ชอบตามทีผู่้ยื่นแปรญัตตเิสนอ 
ประธานสภาเทศบาล โปรดยกมือข้ึนครบั 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบตามท่ีผู้ยื่นแปรญัตติเสนอ    จำนวน  10  เสียง 
  เห็นชอบตามรา่งของคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน  0  เสียง   
  งดออกเสียง     จำนวน  2  เสียง 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เชิญฝ่ายเลขาฯอ่านรายละเอียดรายการฯ ต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล  
น.ส.วาสนา สงิห์นอ้ย 1.3 งานบรหิารงานทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ  การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการเพิ่มศักยภาพการ
  ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิก
  สภาเทศบาล เดิมตั้งไว้ 15,000 บาท ขอแปรลด จำนวน 10,000 บาท คงเหลือ 5,000 บาท 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ขอเชิญสมาชิกสภา นายสามารถ คำโทพล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผู้ขอสงวนคำแปร
ประธานสภาเทศบาล  ช้ีแจงต่อที่ประชุม ครับ 

นายสามารถ...... 
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นายสามารถ คำโทพล เหตุผลที่ผมขอแปรลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ตามรายการที่ฝ่ายเลขาฯอ่าน เนื่องจาก
สมาชิกสภา เขต 1   เห็นว่าเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการอบรมทั้งองค์กรซึ่งงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่น่าจะเพียงพอใน
  การดำเนินงาน จึงเห็นว่าควรแปรลดจำนวนเงินที ่ขออนุญาตจ่ายลงเพื ่อนำไปพัฒนา
  เทศบาลในด้านอื่นๆต่อไปครับ 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม 
ประธานสภาเทศบาล ผมขอปิดการอภิปราย และขอให้ฝ่ายเลขาฯตรวจนับองค์ประชุมก่อนที่จะลงมติครับ 
น.ส.วาสนา สิงห์น้อย ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล มีผู้มาประชุมจำนวน 12 คน ครบองค์ประชุม 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เมือ่สมาชิกฯครบองค์ประชุม ผมขอมติทีป่ระชุมทา่นใดเหน็ชอบตามทีผู่้ยื่นแปรญัตตเิสนอ 
ประธานสภาเทศบาล โปรดยกมือข้ึนครบั 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบตามท่ีผู้ยื่นแปรญัตติเสนอ    จำนวน  6  เสียง 
  เห็นชอบตามรา่งของคณะกรรมการแปรญัตติ  จำนวน  0  เสียง   
  งดออกเสียง     จำนวน  6  เสียง 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เชิญฝ่ายเลขาฯอ่านรายละเอียดรายการฯ ต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล  
น.ส.วาสนา สิงห์น้อย 1.4 งานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าน้ำประปา 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ค่าน้ำบาดาล เดิมตั ้งไว้ 60 ,000 บาท ขอแปรลด จำนวน 30,000 บาท คงเหลือ 
   30,000 บาท 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ขอเชิญสมาชิกสภา นายสามารถ คำโทพล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผู้ขอสงวนคำแปร
ประธานสภาเทศบาล  ช้ีแจงต่อที่ประชุม ครับ 
นายสามารถ คำโทพล เหตุผลที ่ผมขอแปรลดจำนวนเงินที ่ขออนุญาตจ่าย ตามรายการที ่ฝ ่ายเลขาฯอ่าน 
สมาชิกสภา เขต 1   เนื่องจาก เห็นว่างบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะการเงินการคลัง 
  จึงเห็นว่าควรแปรลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายลง แต่ภายหลังได้มีเจ้าหน้าที่กอง
  คลังนำเอกสารที่มีการจ่ายจริงมาให้พิจารณา จึงเห็นว่ามีการตั้งงบประมาณสอดคล้อง
  กับความเป็นจริง จึงเรียนเพื่อให้ท่านสมาชิกฯได้พิจารณาครับ 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเตมิอกีหรอืไม่ครบั (ไมม่)ี เมื่อไม่มทีา่นใดจะอภิปรายเพิ่มเตมิ 
ประธานสภาเทศบาล ผมขอปิดการอภิปราย และขอให้ฝ่ายเลขาฯตรวจนับองค์ประชุมก่อนทีจ่ะลงมติครบั 
น.ส.วาสนา สิงห์น้อย ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล มีผู้มาประชุมจำนวน 12 คน ครบองค์ประชุม 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เมือ่สมาชิกฯครบองค์ประชุม ผมขอมติทีป่ระชุมทา่นใดเหน็ชอบตามทีผู่้ยื่นแปรญัตตเิสนอ 
ประธานสภาเทศบาล โปรดยกมือข้ึนครบั 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบตามท่ีผู้ยื่นแปรญัตติเสนอ    จำนวน  1  เสียง 
  เห็นชอบตามรา่งของคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน  7  เสียง   
  งดออกเสียง     จำนวน  4  เสียง 

นายกลมกฤช...... 
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นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เชิญฝ่ายเลขาฯอ่านรายละเอียดรายการฯ ต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล  
น.ส.วาสนา สิงห์น้อย 1.5 งานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าบริการสื่อสาร
นักวิเคราะห์นโยบายฯ และโทรคมนาคม เดิมตั้งไว้ 60,000 บาท ขอแปรลด จำนวน 20,000 บาท คงเหลือ 
 40,000 บาท 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ขอเชิญสมาชิกสภา นายสามารถ คำโทพล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผู้ขอสงวนคำแปร
ประธานสภาเทศบาล  ช้ีแจงต่อที่ประชุม ครับ 
นายสามารถ คำโทพล เหตุผลที่ผมขอแปรลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ตามรายการที่ฝ่ายเลขาฯอ่านเนื่องจาก 
สมาชิกสภา เขต 1   เหน็ว่างบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะการเงินการคลงัจึงเหน็ว่า 
  ควรแปรลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายลง แต่ภายหลังได้มเีจ้าหน้าทีก่องคลังนำเอกสาร
  ที่มีการจ่ายจริงมาช้ีแจงค่อนข้างชัดเจน จึงเรียนเพื่อให้ท่านสมาชิกฯได้พิจารณาครับ 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเตมิอกีหรอืไม่ครบั (ไมม่)ี เมื่อไม่มทีา่นใดจะอภิปรายเพิ่มเตมิ 
ประธานสภาเทศบาล ผมขอปิดการอภิปราย และขอให้ฝ่ายเลขาฯตรวจนับองค์ประชุมก่อนทีจ่ะลงมติครบั 
น.ส.วาสนา สิงห์น้อย ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล มีผู้มาประชุมจำนวน 12 คน ครบองค์ประชุม 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เมือ่สมาชิกฯครบองค์ประชุม ผมขอมติทีป่ระชุมทา่นใดเหน็ชอบตามทีผู่้ยื่นแปรญัตตเิสนอ 
ประธานสภาเทศบาล โปรดยกมือข้ึนครบั 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบตามท่ีผู้ยื่นแปรญัตติเสนอ    จำนวน  5  เสียง 
  เห็นชอบตามรา่งของคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน  1  เสียง   
  งดออกเสียง     จำนวน  6  เสียง 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เชิญฝ่ายเลขาฯอ่านรายละเอียดรายการฯ ต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล  
น.ส.วาสนา สิงห์น้อย  1.6 งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ  ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
  ราชการ เดิมตั้งไว้ 40,000 บาท ขอแปรลด จำนวน 10,000 บาท คงเหลือ 30,000 บาท 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ขอเชิญสมาชิกสภา นายสามารถ คำโทพล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผู้ขอสงวนคำแปร
ประธานสภาเทศบาล  ช้ีแจงต่อที่ประชุม ครับ 
นายสามารถ คำโทพล เหตุผลที่ผมขอแปรลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ตามรายการที่ฝ่ายเลขาฯอ่านเนื่องจาก 
สมาชิกสภา เขต 1   เห็นว่างบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะการเงินการคลัง จึงเห็นว่า
  ควรแปรลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายลง แต่ภายหลังได้มีเจ้าหน้าที่กองคลังช้ีแจงข้อมูล
  ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายในหมวดดังกล่าวค่อนข้างชัดเจน จึงเรียนเพื่อให้ท่านสมาชิกฯ
  ได้พิจารณาครับ 
 

นายกลมกฤช...... 
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นายกลมกฤช ปัชชาเขียว มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเตมิอกีหรอืไม่ครบั (ไมม่)ี เมื่อไม่มทีา่นใดจะอภิปรายเพิ่มเตมิ 
ประธานสภาเทศบาล ผมขอปิดการอภิปราย และขอให้ฝ่ายเลขาฯตรวจนับองค์ประชุมก่อนทีจ่ะลงมติครบั 
น.ส.วาสนา สิงห์น้อย ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล มีผู้มาประชุมจำนวน 12 คน ครบองค์ประชุม 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เมือ่สมาชิกฯครบองค์ประชุม ผมขอมติทีป่ระชุมทา่นใดเหน็ชอบตามทีผู่้ยื่นแปรญัตตเิสนอ 
ประธานสภาเทศบาล โปรดยกมือข้ึนครบั 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบตามท่ีผู้ยื่นแปรญัตติเสนอ    จำนวน  5  เสียง 
  เห็นชอบตามรา่งของคณะกรรมการแปรญัตติ  จำนวน  3  เสียง   
  งดออกเสียง     จำนวน  4  เสียง 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เชิญฝ่ายเลขาฯอ่านรายละเอียดรายการฯ ต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล  

น.ส.วาสนา สงิห์นอ้ย 2. แผนงานงบกลาง  จำนวน 1 รายการ  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 2.1 งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย เดิมตั้งไว้ 400,000 บาท 

ขอแปรลด จำนวน 200,000 บาท คงเหลือ 200,000 บาท 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ขอเชิญสมาชิกสภา นายสามารถ คำโทพล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผู้ขอสงวนคำแปร
ประธานสภาเทศบาล  ช้ีแจงต่อที่ประชุม ครับ 
นายสามารถ คำโทพล เหตุผลที่ผมขอแปรลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ตามรายการที่ฝ่ายเลขาฯอ่าน เนื่องจาก
สมาชิกสภา เขต 1   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ มกีารเบกิจ่ายเงินในหมวดสำรองจ่ายค่อนข้างนอ้ย การเข้า 
  ช่วยเหลือประชาชนยังไม่ทันท่วงทีเท่าที่ควร ดังนั้นผมจึงเห็นว่าควรแปรลดจำนวนเงินที่
  ขออนุญาตจ่ายลงเพื่อนำไปพัฒนาเทศบาลในด้านอื่นๆต่อไปครับ 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเตมิอกีหรอืไม่ครบั (ไมม่)ี เมื่อไม่มทีา่นใดจะอภิปรายเพิ่มเตมิ 
ประธานสภาเทศบาล ผมขอปิดการอภิปราย และขอให้ฝ่ายเลขาฯตรวจนับองค์ประชุมก่อนทีจ่ะลงมติครบั 
น.ส.วาสนา สิงห์น้อย ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล มีผู้มาประชุมจำนวน 12 คน ครบองค์ประชุม 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เมือ่สมาชิกฯครบองค์ประชุม ผมขอมติทีป่ระชุมทา่นใดเหน็ชอบตามทีผู่้ยื่นแปรญัตตเิสนอ 
ประธานสภาเทศบาล โปรดยกมือข้ึนครบั 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบตามท่ีผู้ยื่นแปรญัตติเสนอ    จำนวน  8  เสียง 
  เห็นชอบตามรา่งของคณะกรรมการแปรญัตติอ  จำนวน  0  เสียง   
  งดออกเสียง     จำนวน  4  เสียง 
 
 

 
นายกลมกฤช...... 
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นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ต่อไปเป็นการอภิปรายของผู้ยื่นแปรญัตติที่ขอสงวนคำแปรท่านท่ี 2 นายสมศักดิ์ ทบแก้ว 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 และขอให้ฝ่ายเลขาสภาฯอ่านรายละเอียดรายการที่ผู้ยื่นแปร
  ญัตติได้ขอสงวนคำแปรไว้ทีละรายการ 
น.ส.วาสนา สงิห์นอ้ย 1. แผนงานการศึกษา  จำนวน 2 รายการ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ     1.1 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท

รายจ่ายเกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติราชการที ่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กและบุคลากร
ทางการศึกษา เดิมตั้งไว้ 25,000 บาท ขอแปรลด จำนวน 10,000 บาท คงเหลือ 
15,000 บาท 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ขอเชิญสมาชิกสภา นายสมศกัดิ์ ทบแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผู้ขอสงวนคำแปร
ประธานสภาเทศบาล  ช้ีแจงต่อที่ประชุม ครบั 
นายสมศักดิ์ ทบแก้ว  เหตุผลที ่ผมขอแปรลดจำนวนเงินที ่ขออนุญาตจ่าย ตามรายการที ่ฝ ่ายเลขาฯอ่าน 
สมาชิกสภา เขต 1   เนื่องจาก เห็นว่างบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะการเงินการคลัง  
  ประกอบกับรายละเอียดการใช้งบประมาณในโครงการฯดังกล่าวไม่ชัดเจน ดังนั้นผมจึงเห็นว่า
  ควรแปรลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจา่ยลงเพื่อนำไปพฒันาเทศบาลในด้านอื่นๆต่อไปครับ 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม 
ประธานสภาเทศบาล ผมขอปิดการอภิปราย และขอให้ฝ่ายเลขาฯตรวจนับองค์ประชุมก่อนที่จะลงมติครับ 
น.ส.วาสนา สิงห์น้อย ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล มีผู้มาประชุมจำนวน 12 คน ครบองค์ประชุม 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เมือ่สมาชิกฯครบองค์ประชุม ผมขอมติทีป่ระชุมทา่นใดเหน็ชอบตามทีผู่้ยื่นแปรญัตตเิสนอ 
ประธานสภาเทศบาล โปรดยกมือข้ึนครบั 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบตามท่ีผู้ยื่นแปรญัตติเสนอ    จำนวน  5  เสียง 
  เห็นชอบตามรา่งของคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน  1  เสียง   
  งดออกเสียง     จำนวน  6  เสียง 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เชิญฝ่ายเลขาฯอ่านรายละเอียดรายการฯ ต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล  
น.ส.วาสนา สิงห์น้อย     1.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
นักวิเคราะห์นโยบายฯ    รายจ่ายเกี่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติราชการที ่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 
  โครงการศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ เดิมตั้งไว้ 20,000 บาท ขอแปรลด 
  จำนวน 10,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ขอเชิญสมาชิกสภา นายสมศกัดิ์  ทบแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผู้ขอสงวนคำแปร
ประธานสภาเทศบาล  ช้ีแจงต่อที่ประชุม ครบั 
 

นายสมศักดิ์...... 
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นายสมศักดิ์ ทบแก้ว  เหตุผลที่ผมขอแปรลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ตามรายการที่ฝ่ายเลขาฯอ่านเนื่องจาก 
สมาชิกสภา เขต 1   เหน็ว่างบประมาณที่ตั้งไว้ไมเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกับสถานะการเงินการคลงั ประกอบกบั 
  รายละเอียดการใช้งบประมาณในโครงการฯดังกล่าวไม่ชัดเจน ดังนั้นผมจึงเห็นว่าควรแปรลด
  จำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายลงเพือ่นำไปพฒันาเทศบาลในด้านอื่นๆต่อไปครบั 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเตมิอกีหรอืไม่ครบั (ไมม่)ี เมื่อไม่มทีา่นใดจะอภิปรายเพิ่มเตมิ 
ประธานสภาเทศบาล ผมขอปิดการอภิปราย และขอให้ฝ่ายเลขาฯตรวจนับองค์ประชุมก่อนทีจ่ะลงมติครบั 
น.ส.วาสนา สิงห์น้อย ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล มีผู้มาประชุมจำนวน 12 คน ครบองค์ประชุม 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เมือ่สมาชิกฯครบองค์ประชุม ผมขอมติทีป่ระชุมทา่นใดเหน็ชอบตามทีผู่้ยื่นแปรญัตตเิสนอ 
ประธานสภาเทศบาล โปรดยกมือข้ึนครบั 
มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบตามท่ีผู้ยื่นแปรญัตติเสนอ    จำนวน  7  เสียง 
  เห็นชอบตามรา่งของคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน  0  เสียง   
  งดออกเสียง     จำนวน  3  เสียง 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เชิญฝ่ายเลขาฯอ่านรายละเอียดรายการฯ ต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล  
น.ส.วาสนา สงิห์นอ้ย 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จำนวน 2 รายการ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ     2.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย 

เกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติราชการที ่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่  เดิมตั้งไว้ 60,000 บาท ขอแปรลด จำนวน 
10,000 บาท คงเหลือ 50,000 บาท 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ขอเชิญสมาชิกสภา นายสมศกัดิ์ ทบแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผู้ขอสงวนคำแปร
ประธานสภาเทศบาล  ช้ีแจงต่อที่ประชุม ครบั 
นายสมศักดิ์ ทบแก้ว  เหตุผลที่ผมขอแปรลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ตามรายการที่ฝ่ายเลขาฯอ่าน เนื่องจาก
สมาชิกสภา เขต 1   เห็นว่าเป็นโครงการที่ตั้งไว้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี แต่ต้ังงบประมาณในปี พ.ศ. 2566 
  มากกว่าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนั้นผมจึงเห็นว่าควรแปรลดจำนวนเงินที่ขออนุญาต
  จ่ายลงให้เท่ากับงบประมาณที่ตั้งไว้ในปีทีผ่่านมาครบั 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม 
ประธานสภาเทศบาล ผมขอปิดการอภิปราย และขอให้ฝ่ายเลขาฯตรวจนับองค์ประชุมก่อนที่จะลงมติครับ 
น.ส.วาสนา สิงห์น้อย ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล มีผู้มาประชุมจำนวน 12 คน ครบองค์ประชุม 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เมือ่สมาชิกฯครบองค์ประชุม ผมขอมติทีป่ระชุมทา่นใดเหน็ชอบตามทีผู่้ยื่นแปรญัตตเิสนอ 
ประธานสภาเทศบาล โปรดยกมือข้ึนครบั 
มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบตามท่ีผู้ยื่นแปรญัตติเสนอ    จำนวน  8  เสียง 
  เห็นชอบตามรา่งของคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน  0  เสียง   
  งดออกเสียง     จำนวน  4  เสียง 

นายกลมกฤช....... 
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นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เชิญฝ่ายเลขาฯอ่านรายละเอียดรายการฯ ต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล  
น.ส.วาสนา สิงห์น้อย     2.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย 
  เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื ่นๆ โครงการ
  ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ เดิมตั้งไว้ 60 ,000 บาท ขอแปรลด 
  จำนวน 10,000 บาท คงเหลือ 50,000 บาท 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ขอเชิญสมาชิกสภา นายสมศกัดิ์ ทบแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผู้ขอสงวนคำแปร
ประธานสภาเทศบาล  ช้ีแจงต่อที่ประชุม ครบั 
นายสมศักดิ์ ทบแก้ว  เหตุผลที่ผมขอแปรลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ตามรายการที่ฝ่ายเลขาฯอ่าน เนื่องจาก
สมาชิกสภา เขต 1   เห็นว่าเป็นโครงการที่ตั้งไว้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี แต่ต้ังงบประมาณในปี พ.ศ. 2566 
  มากกว่าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนั้นผมจึงเห็นว่าควรแปรลดจำนวนเงินที่ขออนุญาต
  จ่ายลงให้เท่ากับงบประมาณที่ตั้งไว้ในปีทีผ่่านมาครบั 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม 
ประธานสภาเทศบาล ผมขอปิดการอภิปราย และขอให้ฝ่ายเลขาฯตรวจนับองค์ประชุมก่อนที่จะลงมติครับ 
น.ส.วาสนา สิงห์น้อย ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล มีผู้มาประชุมจำนวน 12 คน ครบองค์ประชุม 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เมือ่สมาชิกฯครบองค์ประชุม ผมขอมติทีป่ระชุมทา่นใดเหน็ชอบตามทีผู่้ยื่นแปรญัตตเิสนอ 
ประธานสภาเทศบาล โปรดยกมือข้ึนครบั 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบตามท่ีผู้ยื่นแปรญัตติเสนอ    จำนวน  9  เสียง 
  เห็นชอบตามรา่งของคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน  0  เสียง   
  งดออกเสียง     จำนวน  3  เสียง 

นายสุพจน์ โนนทงิ  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรต ิท่านคณะผูบ้รหิารและผู้เข้าร่วมประชุม
สมาชิกสภา เขต 2   ทุกท่าน เนือ่งจากได้ดำเนินการประชุมสภามาเป็นระยะเวลาเวลา 3 ช่ัวโมง ประแล้วประกอบ
 กับยังเหลือวาระการประชุมที่ต้องพจิารณาอกีมาก ผมขอเสนอพักการประชุมสภาครบั 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ขอผู้รบัรอง (ผูร้ับรองไม่น้อยกว่า 2 คน) 
ประธานสภาเทศบาล ผู้รบัรอง จำนวน 2 คน ได้แก่ 
  1. นายประเสริฐ เขาคำ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
  2. นายสุรินทร์ นนธิสอน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว สั่งพักการประชุมสภา และเริ่มการประชุมเวลา 11.00 น.  
ประธานสภาเทศบาล  
ที่ประชุม  รับทราบและพักการประชุม 
 

เริ่มประชุม…… 
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เริ่มประชุม  เวลา 11.00 น. เริม่การประชุมสภา 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เชิญฝ่ายเลขาฯอ่านรายละเอียดรายการฯ ต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล  
น.ส.วาสนา สงิห์นอ้ย 3. แผนงานเคหะและชุมชน  จำนวน 1 รายการ   
นักวิเคราะห์นโยบายฯ     3.1 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย 

เกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติราชการที ่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เดิมตั้งไว้ 15,000 บาท ขอแปรลด 
จำนวน 10,000 บาท คงเหลือ 5,000 บาท 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ขอเชิญสมาชิกสภา นายสมศักดิ์ ทบแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผู้ขอสงวนคำแปร
ประธานสภาเทศบาล ช้ีแจงต่อที่ประชุม ครับ 
นายสมศักดิ์ ทบแก้ว  เหตุผลที่ผมขอแปรลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ตามรายการที่ฝ่ายเลขาฯอ่าน เนื่องจาก
สมาชิกสภา เขต 1   เห็นว่าจากการดำเนินโครงการนี้ในปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานยังไม่เป็นทีป่ระจักษ์ว่า
  เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเท่าที่ควร ดังนั้นผมจึงเห็นว่าควรแปรลดจำนวนเงินที่
  ขออนุญาตจ่ายลงเพื่อนำไปพฒันาเทศบาลในด้านอื่นๆตอ่ไปครับ 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม 
ประธานสภาเทศบาล ผมขอปิดการอภิปราย และขอให้ฝ่ายเลขาฯตรวจนับองค์ประชุมก่อนที่จะลงมติครับ 
น.ส.วาสนา สิงห์น้อย ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล มีผู้มาประชุมจำนวน 12 คน ครบองค์ประชุม 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เมือ่สมาชิกฯครบองค์ประชุม ผมขอมติทีป่ระชุมทา่นใดเหน็ชอบตามทีผู่้ยื่นแปรญัตตเิสนอ 
ประธานสภาเทศบาล โปรดยกมือข้ึนครบั 
มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบตามท่ีผู้ยื่นแปรญัตติเสนอ    จำนวน  9  เสียง 
  เห็นชอบตามรา่งของคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน  0  เสียง   
  งดออกเสียง     จำนวน  3  เสียง 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ต่อไปเปน็การอภิปรายของผู้ยื่นแปรญัตตทิี่ขอสงวนคำแปรท่านท่ี 3 นายมานะ บญุสม 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และขอใหฝ้่ายเลขาสภาฯอ่านรายละเอียดรายการทีผู่้ยื่นแปร
  ญัตติได้ขอสงวนคำแปรไว้ทลีะรายการ 
น.ส.วาสนา สงิห์นอ้ย 1. แผนงานการเกษตร  จำนวน 2 รายการ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ     1.1 งานส่งเสริมการเกษตร งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการส่งเสริมศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เดิมตั้งไว้ 20 ,000 บาท ขอแปรลด 
จำนวน 10,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ขอเชิญสมาชิกสภา นายมานะ บญุสม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผู้ขอสงวนคำแปร
ประธานสภาเทศบาล  ช้ีแจงต่อที่ประชุม ครบั 

นายมานะ...... 
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นายมานะ บุญสม  กราบเรียนท่านประธานสภา และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ เหตุผลที่ผมขอแปร 
สมาชิกสภา เขต 2   ลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามรายการที่ฝ่ายเลขาฯอ่าน โดยส่วนตัวผมเห็นว่าเป็น
  โครงการที่มีประโยชน์และควรส่งเสริม แต่ที่เสนอขอแปรลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย
  ลงเพื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมโครงการที่เสนอมาครับ 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม 
ประธานสภาเทศบาล ผมขอปิดการอภิปราย และขอให้ฝ่ายเลขาฯตรวจนับองค์ประชุมก่อนที่จะลงมติครับ 
น.ส.วาสนา สิงห์น้อย ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล มีผู้มาประชุมจำนวน 12 คน ครบองค์ประชุม 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เมือ่สมาชิกฯครบองค์ประชุม ผมขอมติทีป่ระชุมทา่นใดเหน็ชอบตามทีผู่้ยื่นแปรญัตตเิสนอ 
ประธานสภาเทศบาล โปรดยกมือข้ึนครบั 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบตามท่ีผู้ยื่นแปรญัตติเสนอ    จำนวน  10  เสียง 
  เห็นชอบตามรา่งของคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน  0  เสียง   
  งดออกเสียง     จำนวน  2  เสียง 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เชิญฝ่ายเลขาฯอ่านรายละเอียดรายการฯ ต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล  
น.ส.วาสนา สิงห์น้อย     1.2 งานส่งเสริมการเกษตร งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ    การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการธนาคารน้ำใตด้ิน 
  เดิมตั้งไว้ 15,000 บาท ขอแปรลด จำนวน 10,000 บาท คงเหลือ 5,000 บาท 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว  ขอเชิญสมาชิกสภา นายมานะ บญุสม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผู้ขอสงวนคำแปร
ประธานสภาเทศบาล   ช้ีแจงต่อที่ประชุม ครบั 
นายมานะ บุญสม  เหตุผลที่ผมขอแปรลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ตามรายการที่ฝ่ายเลขาฯอ่าน เนื่องจาก
สมาชิกสภา เขต 2   เป็นโครงการที่ตั้งไว้ต่อเนื่องทุกปี จากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมายังไม่เป็นที่ประจักษ์
  ว่าได้เกิดประโยชน์กับประชาชนเท่าที่ควร ดังนั้นในปีงบประมาณในปี พ.ศ. 2566 ผม
  จึงเห็นว่าควรแปรลดจำนวนเงินที ่ขออนุญาตจ่ายลงเพื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่
  ดำเนินการครับ 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม 
ประธานสภาเทศบาล ผมขอปิดการอภิปราย และขอให้ฝ่ายเลขาฯตรวจนับองค์ประชุมก่อนที่จะลงมติครับ 
น.ส.วาสนา สิงห์น้อย ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล มีผู้มาประชุมจำนวน 12 คน ครบองค์ประชุม 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เมือ่สมาชิกฯครบองค์ประชุม ผมขอมติทีป่ระชุมทา่นใดเหน็ชอบตามทีผู่้ยื่นแปรญัตตเิสนอ 
ประธานสภาเทศบาล โปรดยกมือข้ึนครบั 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบตามท่ีผู้ยื่นแปรญัตติเสนอ    จำนวน  8  เสียง 
  เห็นชอบตามรา่งของคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน  0  เสียง   
  งดออกเสียง     จำนวน  4  เสียง 

นายกลมกฤช...... 
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นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ต่อไปเปน็การอภิปรายของผู้ยื่นแปรญัตตทิี่ขอสงวนคำแปรท่านท่ี 4 นายประเสริฐ เขาคำ 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และขอใหฝ้่ายเลขาสภาฯอ่านรายละเอียดรายการทีผู่้ยื่นแปร
  ญัตติได้ขอสงวนคำแปรไว้ทลีะรายการ 
น.ส.วาสนา สงิห์นอ้ย 1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ   จำนวน 4 รายการ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ     1.1 งานกีฬาและนันทนาการ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง

กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดตำบลบ้านค้อ เดิมตั้งไว้ 150,000 บาท ขอแปรลด จำนวน 100,000 บาท 
คงเหลือ 50,000 บาท 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว  ขอเชิญสมาชิกสภา นายประเสรฐิ เขาคำ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผู้ขอสงวนคำแปร
ประธานสภาเทศบาล   ช้ีแจงต่อที่ประชุม ครบั 
นายประเสริฐ เขาคำ  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผูเ้ข้าร่วมการประชุมทกุท่านครบั 
สมาชิกสภา เขต 2   เหตุผลที่ผมขอแปรลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามรายการที่ฝ่ายเลขาฯอ่าน เนื่องจาก
  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงอยู่จึง
  ไม่ควรจะดำเนินกิจกรรมที่ต้องรวมเยาวชน และประชาชน จำนวนมาก จึงเห็นควรแปรลด
  จำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายลงเพื่อจัดกจิกรรมให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และเพื่อนำไป
  พัฒนาเทศบาลในด้านอืน่ๆ เช่น ปรบัปรงุซอ่มแซมถนน โครงสร้างพื้นฐานที่มคีวามจำเปน็
  เรง่ด่วนต่อไปครบั 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม 
ประธานสภาเทศบาล ผมขอปิดการอภิปราย และขอให้ฝ่ายเลขาฯตรวจนับองค์ประชุมก่อนที่จะลงมติครับ 
น.ส.วาสนา สิงห์น้อย ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล มีผู้มาประชุมจำนวน 12 คน ครบองค์ประชุม 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เมือ่สมาชิกฯครบองค์ประชุม ผมขอมติทีป่ระชุมทา่นใดเหน็ชอบตามทีผู่้ยื่นแปรญัตตเิสนอ 
ประธานสภาเทศบาล โปรดยกมือข้ึนครบั 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบตามท่ีผู้ยื่นแปรญัตติเสนอ    จำนวน  10  เสียง 
  เห็นชอบตามรา่งของคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน  0  เสียง   
  งดออกเสียง     จำนวน  2  เสียง 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เชิญฝ่ายเลขาฯอ่านรายละเอียดรายการฯ ต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล  
น.ส.วาสนา สิงห์น้อย     1.2 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ ่น งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
นักวิเคราะห์นโยบายฯ    เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการ
  ประเพณีสงกรานต์ เดิมตั้งไว้ 30,000 บาท ขอแปรลด จำนวน 20,000 บาท คงเหลอื 
  10,000 บาท 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว  ขอเชิญสมาชิกสภา นายประเสรฐิ เขาคำ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผู้ขอสงวนคำแปร
ประธานสภาเทศบาล   ช้ีแจงต่อที่ประชุม ครบั 

นายประเสริฐ...... 
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นายประเสริฐ เขาคำ  เหตุผลที่ผมขอแปรลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามรายการที่ฝ่ายเลขาฯอ่าน เนื่องจาก
สมาชิกสภา เขต 2   เป็นโครงการที่ตั้งไว้ต่อเนื่องทุกปี แต่เนื่องจากไม่มีรายละเอียดข้อมูลของการใช้งบประมาณ
  ในการดำเนินโครงการฯประกอบกบัในระยะหลังมานี้โครงการดังกล่าวก็ไม่ได้ดำเนินการ
  เนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 ผมจงึเห็นว่าควรแปรลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายลงครับ 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเตมิอกีหรอืไม่ครบั (ไมม่)ี เมื่อไม่มทีา่นใดจะอภิปรายเพิ่มเตมิ 
ประธานสภาเทศบาล ผมขอปิดการอภิปราย และขอให้ฝ่ายเลขาฯตรวจนับองค์ประชุมก่อนทีจ่ะลงมติครบั 
น.ส.วาสนา สิงห์น้อย ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล มีผู้มาประชุมจำนวน 12 คน ครบองค์ประชุม 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เมือ่สมาชิกฯครบองค์ประชุม ผมขอมติทีป่ระชุมทา่นใดเหน็ชอบตามทีผู่้ยื่นแปรญัตตเิสนอ 
ประธานสภาเทศบาล โปรดยกมือข้ึนครบั 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบตามท่ีผู้ยื่นแปรญัตติเสนอ    จำนวน  8  เสียง 
  เห็นชอบตามรา่งของคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน  0  เสียง   
  งดออกเสียง     จำนวน  4  เสียง 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เชิญฝ่ายเลขาฯอ่านรายละเอียดรายการฯ ต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล  
น.ส.วาสนา สิงห์น้อย     1.3 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
นักวิเคราะห์นโยบายฯ     กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการอบรมคุณธรรมแก่
  เยาวชนตำบลบ้านค้อ เดิมตั ้งไว้ 20,000 บาท ขอแปรลด จำนวน 10,000 บาท 
  คงเหลือ 10,000 บาท 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว  ขอเชิญสมาชิกสภา นายประเสรฐิ เขาคำ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผู้ขอสงวนคำแปร
ประธานสภาเทศบาล   ช้ีแจงต่อที่ประชุม ครบั 
นายประเสริฐ เขาคำ  เหตุผลที่ผมขอแปรลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามรายการที่ฝ่ายเลขาฯอ่าน เนื่องจาก
สมาชิกสภา เขต 2   เห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์กับเยาวชนแต่เพื่อให้เหมาะสมกับงบประมาณในการจัด
  กิจกรรมโครงการในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ผมจงึเห็นว่าควรแปรลดจำนวนเงินที่ขออนญุาต
  จ่ายลงเพื่อนำไปพัฒนาเทศบาลในด้านอื่นๆต่อไปครบั 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเตมิอกีหรอืไม่ครบั (ไมม่)ี เมื่อไม่มทีา่นใดจะอภิปรายเพิ่มเตมิ 
ประธานสภาเทศบาล ผมขอปิดการอภิปราย และขอให้ฝ่ายเลขาฯตรวจนับองค์ประชุมก่อนทีจ่ะลงมติครบั 
น.ส.วาสนา สิงห์น้อย ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล มีผู้มาประชุมจำนวน 12 คน ครบองค์ประชุม 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เมือ่สมาชิกฯครบองค์ประชุม ผมขอมติทีป่ระชุมทา่นใดเหน็ชอบตามทีผู่้ยื่นแปรญัตตเิสนอ 
ประธานสภาเทศบาล โปรดยกมือข้ึนครบั 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบตามท่ีผู้ยื่นแปรญัตติเสนอ    จำนวน  6  เสียง 
  เห็นชอบตามรา่งของคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน  0  เสียง   
  งดออกเสียง     จำนวน  6  เสียง 

นายกลมกฤช....... 
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นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เชิญฝ่ายเลขาฯอ่านรายละเอียดรายการฯ ต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล  
น.ส.วาสนา สิงห์น้อย     1.4 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ     การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น  ๆโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
  เดิมตั้งไว้ 10,000 บาท ขอแปรลด จำนวน 5,000 บาท คงเหลือ 5,000 บาท 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว  ขอเชิญสมาชิกสภา นายประเสรฐิ เขาคำ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผู้ขอสงวนคำแปร
ประธานสภาเทศบาล   ช้ีแจงต่อที่ประชุม ครบั 
นายประเสริฐ เขาคำ  เหตุผลที่ผมขอแปรลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายตามรายการที่ฝ่ายเลขาฯอ่าน เนื่องจาก
สมาชิกสภา เขต 2   เป็นโครงการที่ตั้งไว้ต่อเนื่องทุกปี ในแต่ละปีจะมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหลายวันแต่
  ผมยังไม่เห็นการดำเนินโครงการดังกล่าวที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ผมจึงเห็นว่าควรแปรลดจำนวน
  เงินที่ขออนุญาตจ่ายลงเพื่อนำไปพฒันาเทศบาลในด้านอื่นๆต่อไปครบั 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเตมิอกีหรอืไม่ครบั (ไมม่)ี เมื่อไม่มทีา่นใดจะอภิปรายเพิ่มเตมิ 
ประธานสภาเทศบาล ผมขอปิดการอภิปราย และขอให้ฝ่ายเลขาฯตรวจนับองค์ประชุมก่อนทีจ่ะลงมติครบั 
น.ส.วาสนา สิงห์น้อย ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล มีผู้มาประชุมจำนวน 12 คน ครบองค์ประชุม 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เมือ่สมาชิกฯครบองค์ประชุม ผมขอมติทีป่ระชุมทา่นใดเหน็ชอบตามทีผู่้ยื่นแปรญัตตเิสนอ 
ประธานสภาเทศบาล โปรดยกมือข้ึนครบั 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบตามท่ีผู้ยื่นแปรญัตติเสนอ    จำนวน  5  เสียง 
  เห็นชอบตามรา่งของคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน  3  เสียง   
  งดออกเสียง     จำนวน  4  เสียง 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. 2566 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ตามที่ผู้เสนอคำแปรญัตติ ทั้ง 4 ท่านได้อภิปราย
 ช้ีแจงเหตุและผลต่อที่ประชุมสภาครบถ้วนทุกรายการที่ขอสงวนคำแปรญัตติไว้เรียบร้อยแล้ว 
 ผลการลงมติเป็นไปตามที่ฝ่ายเลขาสภาฯได้รายงานให้ท่านสมาชิกได้รับทราบจนครบทกุ
  รายการไปแล้วนั้น ผมขออนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอใหม่ครับ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รเบียบวาระ...... 
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง ท่ีเสนอใหม่ 
   6.1 ญัตตขิอความเห็นชอบการกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
   (โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบา้นค้อ จำนวน 200,000 บาท) 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ระเบียบวาระที่ 6.1 ญัตตขิอความเห็นชอบการกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ประธานสภาเทศบาล (โครงการปรบัปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านค้อ จำนวน 200,000 บาท) 
  ขอเชิญท่านผู้บรหิารแถลงรายละเอียดครบั 
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า ระเบยีบวาระที่ 6.1 ญัตตขิอความเห็นชอบการกันเงนิกรณีไม่ได้ก่อหนีผ้กูพัน
นายกเทศมนตร ี  (โครงการปรบัปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านค้อ จำนวน 200,000 บาท) 

หลักการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59 
ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็น 
ต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีก
ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงิน หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึง่ปี
ต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ทำให้ ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถ่ินแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่
ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2563 หมวด 5 การควบคุมงบประมาณ ข้อ 36 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หาก
งบประมาณรายจ่ายมีเหลืออยู่และได้มีการกันเงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว 
ให้เบิกจ่ายได้โดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายฉบับเดิม ต่อไปอีกภายในระยะเวลาที่ขอกัน
เงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว และข้อ 37 (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
อาจก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณได้ โดยความเห็นชอบ
ของสภาท้องถ่ินภายใต้เงื่อนไข มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการในปีงบประมาณเดียว 
หรือมีความจำเป็นต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ 

  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯดังกล่าว จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบล
บ้านค้อ กันเงินรายจ่ายกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านค้อ จำนวนเงิน 200,000 บาท 
(สองแสนบาทถ้วน) 

เหตผุล...... 
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เหตุผล 
เนื่องจากรายรับทีร่ัฐบาลจัดสรรใหเ้ทศบาลตำบลบ้านค้อ ในห้วงไตรมาส ที่ 2 ถึง ไตรมาสที่ 3   
ยังคงมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการตามโครงการที่เป็นงบลงทุนตามที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลจึงได้เลือกดำเนินโครงการ
งานก่อสร้างประเภท งานถนนและขยายไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนโดยตรง
ก่อนคงเหลืองานปรับปรุงอาคารสำนักงาน ประกอบกับช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ
เริ่มมีการจัดสรรเงินรายได้เข้ามา แต่เป็นช่วงฝน เป็นอุปสรรคต่อการขนย้ายเอกสารและ
วัสดุอุปกรณ์ออกจากตัวอาคารเพื่อสง่มอบพื้นที่ให้ผูร้ับจ้าง ซึ่งอาจทำใหเ้อกสารสูญหาย 
ดังนั้นจึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อเพื่อกันเงินรายจ่ายกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
โครงการปรับปรุงอาคารสำนกังาน ซึง่ได้กันไว้แล้วในปงีบประมาณ 2564 ขออนุมัติกนัเงิน
ตามระเบียบ เพื่อดำเนินการในปงีบประมาณ 2566 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ ได้แถลงรายละเอียดเพื่อขอความเห็นชอบต่อสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลในการขอความเห็นชอบการกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี ้ผูกพัน(โครงการปรับปรุง
 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านค้อ จำนวน 200,000 บาท) มีสมาชิกท่านใดจะ
 อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  
ที่ประชุม  ได้อภิปรายด้วยความละเอียดรอบคอบ และใช้ระยะเวลาพอสมควร  
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใด
ประธานสภาเทศบาล ใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ผมขอปิดการอภิปราย และขอให้ฝ่ายเลขาฯตรวจนับองค์ประชุม
 ก่อนที่จะลงมติครับ 
น.ส.วาสนา สิงห์น้อย ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล มีผู้มาประชุมจำนวน 12 คน ครบองค์ประชุม 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เมื่อสมาชิกฯครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบญัตติการกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้
ประธานสภาเทศบาล ผูกพัน(โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านค้อ จำนวน 200,000 บาท) 
 ตามที่ผู้บริหารเสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบการกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผกูพัน(โครงการปรบัปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล
  ตำบลบา้นค้อ จำนวน 200,000 บาท) 
 ตามท่ีผู้บริหารเสนอ ด้วยเสียง จำนวน 11 เสียง  
  ไม่ เห็นชอบ  จำนวน 0  เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 

 
   

 
 

6.2 ญัตติ..... 
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  6.2 ญัตตใิห้ความเห็นชอบการทำกิจการนอกเขต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดดู ่
          ในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลบ้านค้อ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก  
          เส้นทางโนนธาตุ - โนนตูม – หนองผือ 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว  ระเบียบวาระที่ 6.2 ญัตติให้ความเห็นชอบการทำกิจการนอกเขต ขององค์การบริหาร
ประธานสภาเทศบาล ส่วนตำบลกุดดู่ ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านค้อ โครงการปรับปรงุถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก  
    เส้นทางโนนธาตุ - โนนตูม - หนองผือ ขอเชิญท่านผู้บริหารแถลงรายละเอียดครับ 
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า ระเบียบวาระที่ 6.2 ญัตติให้ความเห็นชอบการทำกิจการนอกเขต ขององค์การบริหาร
นายกเทศมนตรี  ส่วนตำบลกุดดู่ ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านค้อ โครงการปรับปรงุถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก  
   เส้นทางโนนธาตุ - โนนตูม - หนองผือ 

หลักการ 
 - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 57 
ทวิ เทศบาลอาจทำกิจการนอกเขต เมื่อ 
  (1) การนั้นจำเป็นต้องทำและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดำเนินตามอำนาจ
หน้าที่อยู่ภายในเขตของตน 
  (2) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือ
สภาตำบลแห่งท้องถ่ินที่เกี่ยวข้อง และ 
  (3) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 - คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 961/2534 เรื่อง มอบอำนาจในการอนุมัติให้เทศบาล
และสุขาภิบาลทำกิจการนอกเขตแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้การบริหารราชการของ
เทศบาลและสุขาภิบาลเป็นไปด้วยความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 แห่งพระราฃบัญญัติระเบียบระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบอำนาจการอนุมัติ
ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับการอนุมัติให้เทศบาลและสุขาภิบาลในจังหวัดนั้น ทำ
กิจการนอกเขต และเมื่ออนุมัติแล้วให้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 

เหตุผล 
 ด้วยองค์การบรหิารส่วนตำบลกุดดู่ มหีนังสือ ที่ นภ 75201/216 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 
2565 แจง้ ขออนญุาตทำกจิการนอกเขต ในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลตำบลบา้นค้อ โครงการ
ปรบัปรงุถนนลกูรงัโดยใช้หนิคลกุ เส้นทางโนนธาตุ - โนนตูม - หนองผือ เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนบ้านหัวขัว หมู่ที่ 7 ตำบลกุดดู่ ซึ่งสัญจรไปมาบนถนนสาย
ดังกล่าว เนื่องจากถนนมสีภาพชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ แต่เนือ่งจากถนนสายดังกล่าวอยู่
ในความดูแลของเทศบาลตำบลบา้นค้อ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57 ทวิ แห่ง
พระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 จึงนำเรื่อง
เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อเพื่อให้ความเหน็ชอบการทำกิจการนอกเขต 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดดู่ในพื้นทีเ่ทศบาลตำบลบ้านค้อ โครงการปรบัปรงุถนน
ลูกรงัโดยใช้หินคลุก เส้นทางโนนธาตุ - โนนตูม - หนองผือ 

นายกลมกฤช...... 
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นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ ได้แถลงรายละเอียดเพื่อขอความเห็นชอบต่อสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลในการให้ความเห็นชอบการทำกิจการนอกเขต ขององค์การบริหารส่วนตำบล
  กุดดู่ ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านค้อ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก เส้นทาง
  โนนธาตุ - โนนตูม – หนองผือ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  
ที่ประชุม  ได้อภิปรายด้วยความละเอียดรอบคอบ และใช้ระยะเวลาพอสมควร  
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใด
ประธานสภาเทศบาล จะอภิปรายเพิ่มเติม ผมขอปิดการอภิปราย และขอให้ฝ่ายเลขาฯตรวจนับองค์ประชุม
 ก่อนที่จะลงมติครับ 
น.ส.วาสนา สิงห์น้อย ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล มีผู้มาประชุมจำนวน 12 คน ครบองค์ประชุม 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เมื่อสมาชิกฯครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบญัตติการให้ความเห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล การทำกิจการนอกเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดดู่ ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านค้อ 
 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก เส้นทางโนนธาตุ - โนนตูม - หนองผือ
 ตามที่ผู้บริหารเสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบการทำกิจการนอกเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลกดุดู่ ในพ้ืนท่ีเทศบาล
  ตำบลบา้นค้อ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก เสน้ทางโนนธาตุ - โนนตมู - หนองผือ 
 ตามท่ีผู้บริหารเสนอ ด้วยเสียง จำนวน 10 เสียง  
  ไม่เห็นชอบ  จำนวน  -  เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน  2  เสียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระ...... 
 



-  29 - 
 

ระเบียบวาระที่  7 เรื่องอ่ืนๆ  
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในระเบียบวาระที ่7 เรื่องอื่นๆ หรือไม่ครบั เชิญครบั  
ประธานสภาเทศบาล  
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี  ตำบลบ้านค้อ ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของท่านอย่างเต็มที่ 

ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นการอภิปรายที่ไม่มีการคลอบงำทางความคิดซึ่งเป็นสิ่งที่ดี 
แม้ว่าจะมีการมองต่างมุมกันไปบ้างแต่ก็เพื่อการพฒันาเทศบาลตำบลบา้นค้อของเรา ผม
ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยความจริงใจ ที่ท่านได้ทำหน้าที่พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯใน
วาระที่ 2 ข้ันแปรญัตติ อย่างเต็มที่ในวันนี้ ผมขอเรียนให้ทราบว่าทุกหมวดงบประมาณ 
ที่ปรากฏล้วนมาจากความตั้งใจในการพัฒนา ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด 
โดยไม่มีสิงใดเคลือบแฝง ผมและคณะทำงานปฏิบัติงานภายใต้เสื ้อสีฝุ ่นอย่างเต็ม
ความสามารถตั้งแต่ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 
2564 เป็นต้นมา แม้ว่างบในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ปราฏในร่างเทศบัญญัติจะมี
ไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะอยู่ที่งบบุคลากรและงบกลางซึ่งทั้งสองงบเป็นไปตามที่ระเบียบ 
กฎหมาย กำหนด แต่ผมก็ขอเรียนให้สมาชิกทุกทา่นทราบว่า แม้ว่างบของเทศบาลตำบล
บ้านค้อของเรามีน้อย แต่เราก็ได้รับการจัดสรรงบอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอกมาก
พอสมควร ไม่ว่าจะเป็นถนน ไฟฟ้าสาธารณะ งบการปรับปรุงตลาดเทศบาล และอื่นๆที่
กำลังจะได้รับ ไม่เพียงแต่งบประมาณจากภายนอกที่ได้ดำเนินการ ในส่วนงบประมาณ
โครงสร้างพื้นฐานที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติฯผมและทีมงานก็ได้ดำเนินการด้วยเช่นกัน 
ไม่เพียงแต่การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยังพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใน
องค์กรซึ่งได้รับรางวัลหลายรางวัล และจะจัดทำเป็นรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
 เพิ ่มเติมถึง(ฉบับที ่ 14) ตามมาตรา 48 ทศ55 วรรคห้า เพื ่อให้ท่านสมาชิกสภาได้
พิจารณารายงานฯ ตามที่ท่านประธานสภาเสนอแนะในการประชุมสภาต่อไปครับ 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในระเบียบวาระที ่6 เรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ครับ เชิญครับ (ไม่ม)ี 
ประธานสภาเทศบาล เมื่อไม่มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอเรือ่งอื่นใดเข้าสู่สภาเทศบาล การประชุมสภาเทศบาลได้

ดำเนินการมาครบทุกวาระแล้ว กระผมขอขอบคุณ ท่านผู้บริหาร สมาชิกฯทุกท่าน หัวหน้า
ส่วนราชการ และผู้เข้าฟังการประชุมซึง่ได้ให้เกียรติมาร่วมประชุมฯในวันน้ี ขออำนาจสิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลก จงคุ้มครองป้องกันทุกท่านจงประสบแต่ความสขุจะนึกจะคิด
สิ่งใดที่ถูกที่ควรขอให้สิ่งนั้นจงประสบแด่ท่านครับ กระผมขอปิดการประชุมสภา สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครับ ขอบคุณครับ 

 

 

 

เลิกประชุม….. 
 
 




